

"เสมา 1" เผยถาวรวันที่ 1 ก.ค. โควิดยังไม่พ้นวิกฤต ก็ยังไม่ให้เด็กมารร.แต่ถ้าจังหวัดไหนติดเชื่อเป็นศูนย์ ก็เปิด รร.ได้

● นำเสนอเมื่อ 30 เม.ย. 2563

"ณัฐพล"เผยถาวรวันที่ 1 ก.ค. โควิดยังไม่พ้นวิกฤต ก็ยังไม่ให้เด็กมารร.แต่ถ้าจังหวัดไหนติดเชื่อเป็นศูนย์ ก็เปิด รร.ได้

29เม.ย.63- นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า การเรียนการสอนของอาชีวศึกษาต้องผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการเรียนอาชีวะส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปที่การเรียนภาคปฏิบัติ ดังนั้นขอให้วิทยาลัยทุกแห่งเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เช่น การจัดแบ่งเวลาเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย เป็นต้น ส่วนการเรียนออนไลน์ในภาคทฤษฎี ตนคิดว่านักศึกษาอาชีวะส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์อยู่แล้วจึงไม่น่ามีปัญหา นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าว ตนได้มอบแนวทางให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยด้วยการจัดการอาชีวศึกษามีความสำคัญ เพราะเชื่อมโยงไปถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะจะต้องมาจากผู้เรียนอาชีวะ ซึ่งตนอยากให้อาชีวศึกษาเป็นกำลังหลักผลักดันการขยายตัวธุรกิจของประเทศไทยได้

นายณัฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม ซึ่งในเรื่องนี้ตนขอย้ำว่าการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม จะถือเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะหากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังไม่พ้นวิกฤตก็จำเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เราวางแผนไว้ ซึ่ง ศธ.พยายามที่อยากจะให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนมากกว่า แต่หากไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเป็นการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ได้ก็ต้องมีการสอนออนไลน์ผสมผสานกันต่อไป โดยไซของทีวีดิจิทัลทั้งหมด 17 ช่องครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ช่อง ส่วนอีก 2 ช่องเป็นของสถานศึกษา กศน.และอาชีวศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนไปได้ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด

"ทาง

ศธ.จะประเมินภาพรวมอีกครั้งว่าโรงเรียนไหนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนได้ เช่น หากพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและบริหารจัดการโรคระบาดได้ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนั้นก็สามารจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เป็นต้น"

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563](#)